

Báo Khoa học & Phát triển
Số 9, từ 2-8/3/2006
Trang 4

The Science & Development Newspaper
No. 9 From 2-8/3/2006
Page 4

Khoa học & Phát triển

Tin

“CHÚNG TA CẦN SỬ DỤNG KHÔN KHÉO CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC”

Đó là thông điệp do ông Mai Ái Trực – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra trong đêm tọa đàm, giao lưu hưởng ứng Ngày Đất ngập nước (ĐNN) được tổ chức ngày 25/2/2006 tại Nam Định. Đây là một hoạt động kỷ niệm Ngày ĐNN thế giới với sự tài trợ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Chương trình Đa dạng sinh học ĐNN Mêkông (MWBP) và Quỹ Bảo vệ môi trường. Chương trình kỷ niệm nhằm mục đích nâng cao nhận thức về những giá trị quý báu của ĐNN và khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia bảo tồn các vùng ĐNN, từ đó có những ảnh hưởng tích cực thúc đẩy hoạt động sử dụng khôn khéo các vùng ĐNN của cộng đồng. Gần 200 đoàn viên thanh niên thuộc Ban Chấp hành Đoàn Bộ TN&MT, Cục Bảo vệ môi trường, Tỉnh Đoàn Nam Định và Chi đoàn Sở TN&MT Nam Định đã tham gia hưởng ứng chương trình.



Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy

Hiện các vùng ĐNN đang đứng trước những đe dọa do chính con người gây ra: ao, hồ bị lấp làm đất trồng trọt hoặc xây dựng; nước ngầm bị khai thác quá mức; hệ động vật, thực vật ĐNN bị khai thác quá mức đến mất khả năng tự hồi phục; tôm cá bị đánh bắt bằng những phương thức hủy diệt: chất nổ, chất độc, đánh điện...

Ông Bernard O, Callaghan – Điều phối viên Chương trình IUCN Việt Nam cho rằng, cuộc sống của con người phụ thuộc rất nhiều vào đất ngập nước. Vùng đất ngập nước Xuân Thủy có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với những con người Việt Nam và cả thế giới. Nơi đây bảo tồn một mẫu chuẩn điển hình của hệ sinh thái đất ngập nước với nhiều động thực vật hoang và các loại chim di cư quý hiếm. Không những thế, đây cũng là nơi cung cấp nguồn thủy sản đáng kể cho con người. Chính vì thế, thông điệp được đưa ra cho Ngày ĐNN năm nay là “Đổi diện với đói nghèo... ĐNN là lối thoát”.

Cũng trong chương trình này, ngày 26/2/2006 các đoàn viên thanh niên đã tham gia lễ trồng cây tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định.

BÍCH NGỌC